



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. 'ห้วยทรายโมเดล' ต้นแบบการพัฒนาเกษตรครบวงจร	เดลินิวส์
2. ดันส่งออกน้ำมันปาล์มกนป.เคาะขยายมาตรการถึงสิ้นปี	แนวหน้า
3. 'เฉลิมชัย' ดันแปลงใหญ่ที่พังงา มุ่งสู่ครัวอันดามัน-เพิ่มมูลค่าสินค้า	แนวหน้า
4. เกษตรฯ ช่วยผู้ประกอบการปรับตัว ตั้งศูนย์ฯ แก้ปัญหาด้านปศุสัตว์	แนวหน้า
5. 'มนัญญา' หารือรัฐบาลลดค่าใช้จ่ายจดทะเบียน แปลงใหญ่เกษตรGAP หนุนการ...	แนวหน้า
6. กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันดินโลก5ธ.ค.	แนวหน้า
7. คอลัมน์: Green Data: 'เกษตร' ดันร่วมแอปแคปแคม 'ความไม่มั่นคง' ด้านอาหาร	กรุงเทพธุรกิจ
8. ภาพข่าว: ปั้นเกษตรยุคใหม่	เดลินิวส์
9. กนป.ดันส่งออกน้ำมันปาล์ม ประกันรายได้เกษตรกรต่อเนื่อง	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. กนป.อนุมัติประกันปาล์มปี4ช่วยกก.ละ2บาทดันส่งออก	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. คอลัมน์: Smart EEC: 'EEC'แม่เหล็กดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของไทย	กรุงเทพธุรกิจ

'ห้วยทรายโมเดล'ต้นแบบการพัฒนาเกษตรครบวงจร

นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลสำเร็จการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย หมู่ 3 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกลุ่มต้นแบบในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพการผลิตในพื้นที่ และบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีเงินออม” โดยในปี 2564 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น



ระดับประเทศ จากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร

ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทรายบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบหุ้นส่วนจำกัด มีเกษตรกรสมาชิกรวม 226 ราย เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2559 โดยมี นายกิตติศักดิ์ นาคกุล เป็นประธานกลุ่ม และเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดและระดับเขต สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ซึ่งก่อนที่จะพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนจนประสบความสำเร็จนั้น ที่ผ่านมากเกษตรกรในชุมชนต่างประสบปัญหาภาวะหนี้สิน ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยปัจจุบันทางกลุ่มมีกิจกรรมด้านการเกษตรและอื่น ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยกิจกรรมที่มีความโดดเด่น สร้างรายได้ดีและประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้

กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า จำหน่ายเห็ดสดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ใน 1 ปี สามารถปลูกเห็ดได้ 4 รอบ ระยะเวลาเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 75 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 700 กิโลกรัม/รอบการผลิต ราคาเห็ดสด



เฉลี่ย 50 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรจำหน่ายให้พ่อค้าภายในจังหวัดเพื่อส่งไปยังจังหวัดภูเก็ต เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 140,000 บาท/คน/ปี หรือคิดเป็นรายได้รวมของกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าอยู่ที่ 560,000 บาท/ปี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มเกษตรกรรับน้ำผึ้งมาจากกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งแล้วนำมาแปรรูปเป็นสบู่ ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 จำหน่ายให้ผู้มาศึกษาดูงานและผลิตตามคำสั่งซื้อ ส่วนร้อยละ 40 จำหน่ายทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ Line ของเกษตรกรเอง ราคาขายอยู่ที่ 59 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 35,400 บาท/คน/ปี หรือคิดเป็นรายได้รวมของ



กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำผึ้งอยู่ที่ 212,400 บาท/ปี
กลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาเม็ง ภายใต้การรวม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาเม็ง ตำบลทรัพย์ทวี
เกษตรกรจะซื้อลูกพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ำจืดสุราษฎร์ธานี ในราคาตัวละ 2 บาท ใน 1 ปี สามารถ



เลี้ยงปลาเม็งได้ 2 รุ่น ซึ่งในแต่ละรุ่นจะเลี้ยงประมาณ 500
ตัว โดยใช้อาหารปลาคุณภาพสำเร็จรูป ปลาเม็งใช้เวลาเลี้ยง
ประมาณ 18 เดือน เมื่อได้น้ำหนักตามมาตรฐานแล้วจึงจับ
ขายหรือนำมาแปรรูปเป็นต้มโคล้งปลาเม็ง ยำปลาเม็งกึ่ง
สำเร็จรูปบรรจุกล่อง ส่งจำหน่ายให้แก่ผู้รวบรวมและตลาด
ในพื้นที่ และจำหน่ายผ่านเพจ “ปลาเม็งสุราษฎร์ธานี”
และ “ปลาเม็ง Pla Meng” เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 16,000
บาท/คน/ปี ทั้งนี้ หากคิดเป็นรายได้รวมทั้ง 11 กลุ่ม จะ
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 ล้านบาท/ปี

ปัจจุบันทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วย
ทราย ได้มีการจำหน่ายผลผลิตในแต่ละกิจกรรมผ่าน Face
book “ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยทราย” อีกทั้ง
ยังมีเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง หน่วยงานภาค
รัฐ และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาดูงานในแต่ละกิจกรรม
ของกลุ่มรวมกว่า 6,000 คน/ปี โดยกิจกรรมที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดคือ การเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาเม็ง หาก
ท่านใดสนใจข้อมูลและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์
เรียนรู้บ้านห้วยทราย หรือต้องการขอคำปรึกษา ศึกษาดูงาน
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกิตติศักดิ์ นาคกุล
ประธานกลุ่ม โทร. 08-9973-1779.

6 โลกธุรกิจ



ดันส่งออกน้ำมันปาล์ม

กนป.เคาะขยายมาตรการถึงสิ้นปี

ดันส่งออกน้ำมันปาล์ม กนป.เคาะขยายมาตรการถึงสิ้นปี

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปิดตลาดน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มคราวละ 3 ปี (ปี 2566-2568) และขอขยายระยะเวลาดำเนินการตาม

โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2565 เป้าหมาย 150,000 ตัน โดยขยายระยะเวลาส่งออกเป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2565 พร้อมทั้งเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2565-2566 โดยให้เริ่มจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกรตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เพื่อให้มีความต่อเนื่องจากโครงการฯ ปี 2564-2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติแทนที่ชุดเดิมซึ่งหมดวาระในวันที่ 7 ตุลาคม

ที่ผ่านมา โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน และผู้ประกอบการสวนปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกร จำนวน 3 คน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศและตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศอินโดนีเซียประกาศยกเลิกภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มทั้งหมด แต่จากสถานการณ์ภัยแล้งในทวีปอเมริกา ทำให้ราคาน้ำมันพืชชนิดต่างๆ รวมถึงน้ำมันปาล์มยังทรงตัว ไม่ปรับลดลงมากนัก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 20 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15148

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 50.29

Ad Value: 80,464

PRValue (x3): 241,392

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ดันส่งออกน้ำมันปาล์มกนป.เคาะขยายมาตรการถึงสิ้นปี

ขณะที่สถานการณ์ความต้องการใช้น้ำมันดิบในประเทศ คาดว่า ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคบริโภคและอุตสาหกรรมจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 0.09 ล้านตันต่อเดือน เนื่องจากภาวะการก้าและการบริโภคยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ภาคพลังงานปรับเพิ่มขึ้นหลังจากมติดกณะกรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เห็นชอบให้กำหนดเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจาก บี 5 เป็น บี 7 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ได้กำชับ

กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามมติกนป.อย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัดการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้ได้ราคาปาล์มที่สูงขึ้น และติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน ทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรองรับการแก้ปัญหาและป้องกันราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำด้วย และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในอาชีพการทำสวนปาล์มที่จะส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

'เฉลิมชัย' ดันแปลงใหญ่ที่พังงา มุ่งสู่ครัวอันดามัน-เพิ่มมูลค่าสินค้า

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรม “รวมพลขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พังงา สู่ครัวอันดามัน” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละพื้นที่ของ จ.พังงา รวมทั้งนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ผัก จ.พังงา ปัญหาข้อเสนอแนะ และความต้องการในการขอรับการสนับสนุน

ทั้งนี้ จ.พังงา ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งในปี 2565 มุ่งเน้นที่การพัฒนาด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ Smart Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชน การทำตลาดและการเชื่อมโยงและต่อยอด ส่งผลดีต่อเกษตรกร/คน พื้นที่ สินค้า ภาครัฐ และอื่นๆ

ครอบคลุมทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และแมลงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านพืช ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ป่าสัมน้ำมัน มะพร้าว ยางพารา มังคุด พืชผัก และสมุนไพร

ดร.เฉลิมชัย ยังเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรซึ่งเป็น Young Smart Farmer ในพื้นที่ มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบในการขยายผลให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักรายอื่น และมีนโยบายในการพัฒนาต่อยอดให้ จ.พังงา เป็นครัวอันดามัน จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรผ่านระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง



ดันแปลงใหญ่ : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานขับเคลื่อนส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.พังงา สู่ครัวอันดามัน เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาอาชีพและสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร

ใหญ่ โดยให้สำนักงานเกษตร จ.พังงา จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ผักในพื้นที่ 4 อำเภอต้นแบบ ได้แก่ อ.เมือง อ.ทับปุด อ.ตะกั่วป่า และ อ.ท้ายเหมือง มีสมาชิกรวม 141 ราย พื้นที่ 125 ไร่ ซึ่งเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกผักในการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการ และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วย

“การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเน้นย้ำถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.พังงา ผ่านการดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งในเรื่องการลด

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 20 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15148

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 55.76

Ad Value: 69,700

PRValue (x3): 209,100

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' ดันแปลงใหญ่ที่พังงา มุ่งสู่ครัวอันดามัน-เพิ่มมูลค่าสินค้า

ต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ในลักษณะตลาดนำการผลิต” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 20 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15148

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 17.10

Ad Value: 21,375

PRValue (x3): 64,125

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ ตั้งศูนย์แก้ปัญหาด้านปศุสัตว์

เกษตรฯช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ ตั้งศูนย์แก้ปัญหาด้านปศุสัตว์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ที่ จ.ปทุมธานี ว่ามีการวางแผนและเตรียมความพร้อม จนสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กว่า 3 ล้านครัวเรือน ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินงาน “หน่วยอาหารสัตว์พระราชทาน” ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น โดยเจ้าหน้าที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ กรมปศุสัตว์ ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ด้วย “หน่วยอาหารสัตว์พระราชทาน” นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยกรมปศุสัตว์ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ ในปี 2566 ได้แก่ ด้านการบริหาร โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) ซึ่งมีอธิบดี กรมปศุสัตว์ เป็น ผอ.ศูนย์ฯ ส่วนด้านเสบียงสัตว์สำรอง เพื่อความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 32 แห่งทั่วประเทศ เตรียมไว้รวมทั้งสิ้น 5,366 ตัน พร้อมทั้งจัดตั้งยังชีพสำหรับสัตว์ 3,000 ถุง สำรองยานพาหนะ 118 คัน จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 161 ทีม จุดอพยพสัตว์ 1,919 จุด และเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์ประจำ 9 เขต” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

'มัญญา'หาวิธีรัฐบาลลดค่าใช้จ่ายจดทะเบียนแปลงใหญ่เกษตรGAP ทนุนาการส่งออกสินค้า

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในพิธีอ่านสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ว่านโยบายในปี 2566 มุ่งเดินหน้าให้ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย ลด ละ เลิก สารเคมี โดยกำชับให้กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าศึกษาวิจัยในการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี เป็นที่เสี่ยงให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตสารชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งกำชับให้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติรวมทั้งให้นโยบายเดินหน้าวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชที่เป็นความต้องการของตลาด มีผลผลิตต่อไร่สูง สามารถต้านทานโรคพืชและโรคแมลงได้ รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยเฉพาะในการ

ส่งออกผลไม้ไทยเพื่อรักษาแชมป์การส่งออกอันดับ 1 ในตลาดประเทศจีน ตลอดจนสนับสนุนให้นำผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จไปขยายผลให้เกษตรกร หรือภาคเอกชน นอกจากนี้ได้มอบนโยบายในการนำเอาที่ดินของกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

“นโยบายเกษตรปลอดภัยถือว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากในแต่ละปีมีเกษตรกรยื่นขอจดทะเบียนแปลงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และแปลง GAP อินทรีย์เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นถึงปัญหาการแบกภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายการขอขึ้นทะเบียนแปลง GAP ของเกษตรกร ซึ่งต้องยื่นขอตรวจและเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่รัฐประกาศ ภายหลังมีการถ่ายโอนการตรวจรับรองแปลงให้ออกชนตามมติ คณะรัฐมนตรี จึงเตรียมหาวิธีรัฐบาลเพื่อหามาตรการที่จะช่วยลดภาระให้กับเกษตรกร” น.ส.มัญญา กล่าว

กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันดินโลก5ธ.ค.

น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ตามข้อเสนอของประเทศไทย ส่งผลให้ได้รับการบรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ เพื่อเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ และขับเคลื่อนให้เห็นความสำคัญของ

ทรัพยากรดินต่อมนุษยชาติ

ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวันดินโลก โดยปี 2565 กำหนดจัดงานตามหัวข้อที่ FAO กำหนด คือ Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความตระหนักถึงทรัพยากรดินที่เป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยต่างๆ ทั้งอาหาร ยาฆ่าโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และอาหาร ร้อยละ 95 กำเนิดมาจากดิน เป็นพื้นฐานการผลิต ถ้าดินดีมีคุณภาพ ก็ส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของงาน

วันดินโลกปี 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมทางวิชาการ อาทิ นิทรรศการ King Bhumibol Award สุขภาพดินดี (Soil health) ฐานเรียนรู้ด้านการปรุงดิน เรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ จุดแสดงแปลงเกษตรอัจฉริยะ พืชผัก 4 ภาค เป็นต้น การเสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา กิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันดินโลกปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565 ที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก



ข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ระบุว่า การผลักดันนโยบาย“ครัวไทย สู่ครัวโลก” ความปลอดภัยอาหาร การค้าระหว่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือร่วมใจกับสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการความมั่นคงอาหาร มุ่งสู่ ค.ศ. 2030 ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

นอกจากนี้ ผลกระทบและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นต่อระบบอาหารทั่วโลก เช่น วิกฤติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้ APEC ต้องปรับบทบาทและแนวทางที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกัน

การประชุมครั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุม ได้ออกแถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค โดยในแถลงการณ์ได้ผลักดันนโยบายสำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. การสนับสนุนความปลอดภัยอาหารและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 2. การปรับปรุงการ

'เกษตรกร' ดันร่วมเอเปคแก้ปม 'ความไม่มั่นคง' ด้านอาหาร

แถลงการณ์ความมั่นคงอาหารภูมิภาคเอเปค

เจตนารมณ์

- 1 ความปลอดภัยอาหาร + อำนาจความสะดวกการค้า
- 2 ปรับปรุงชีวิต + ความเป็นอยู่ที่ดี
- 3 ส่งเสริมความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ
- 4 ส่งเสริมนวัตกรรม + เทคโนโลยีภาคเกษตรอาหาร
- 5 สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ความมั่นคงอาหาร

ปี 2030 → ประชาชน 670 ล้านคน → จะยังขาดสารอาหาร

ระบบฐานข้อมูล : เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

- 50 ชนิด (ผลิตภัณฑ์)
- 10 ชนิด (ปศุสัตว์)
- 10 ชนิด (ประมง)

ปัญหา FOOD WASTE

อาหาร 1,300 ล้านตัน/ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก → FOOD WASTE สร้างก๊าซเรือนกระจก : 8%

ประเทศไทย สร้าง FOOD WASTE 254 กิโลกรัม/ปี

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, FAO

ดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และเทคโนโลยีในภาคเกษตรอาหาร และ 5.การสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



กนป.ดันส่งออกน้ำมันปาล์ม ประกันรายได้เกษตรกรต่อเนื่อง

ผู้จัดการรายวัน360° - “ลุงป้อม” ถก กนป. ดันส่งออกน้ำมันปาล์ม ประกันรายได้ ยก ระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ “กินดี อยู่ดี” อย่างยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศและตลาดโลก ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของอินโดนีเซีย ที่ได้มีการประกาศยกเลิกการส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มทั้งหมด แต่จากสถานการณ์ภัยแล้งในทวีปอเมริกาทำให้ราคาน้ำมันพืชชนิดต่างๆ รวมถึงน้ำมันปาล์มยังทรงตัว ไม่ปรับลดลงมากนัก

สำหรับสถานการณ์ความต้องการใช้น้ำมันดิบในประเทศ คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคบริโภคและอุตสาหกรรม จะปรับลดลงอยู่ที่ 0.09 ล้านตันต่อเดือน เนื่องจากภาวะการค้าและการบริโภคยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในขณะที่ภาคพลังงาน ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 65 เห็นชอบ การกำหนดเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล จาก ปี5 เป็น ปี7 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65

ในคราวนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบการเปิดตลาดน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม คราวละ 3 ปี (ปี 2566-2568) และขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 เป้าหมาย 150,000

ตัน โดยขยายระยะเวลาส่งออกเป็นสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 65 และขยายระยะเวลาโครงการให้สิ้นสุดเดือน มี.ค. 66 ยิ่งไปกว่านั้น ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 65-66 โดยให้เริ่มจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกรตั้งแต่เดือน ก.ย. 65 เพื่อให้มีความต่อเนื่องจากโครงการฯ ปี 64-65 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติแทนที่ชุดเดิมซึ่งหมดวาระในวันที่ 7 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 7 ท่าน และผู้ประกอบการสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกร 3 ท่าน

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชาวณิช รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มเปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้คำนึงถึงเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ไม่ให้ได้ผลกระทบ หรือได้ผลกระทบน้อยที่สุด จากการดำเนินการของรัฐบาล โดยเน้นมาตรการระยะยาวแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้ปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งยังได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 8 ชนิดส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (SAF) ซึ่งในปัจจุบันได้มีภาคเอกชนหลายรายเริ่มลงทุนแล้ว ต้องยอมรับว่า ผลงานการบริหารราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น เป็นที่ประจักษ์ภายใต้การดูแลของ พล.อ.ประวิตร ทำให้ชาวเกษตรกรสวนปาล์มชื่นชม ถึงความทุ่มเทในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ให้ “กินดี อยู่ดี” อย่างยั่งยืน.

เกษตรวันนี้..... ● กรมวิชาการ เทคโนโลยีการผลิตที่สมัยใหม่ เช่น ระบบ เกษตร เตรียมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการน้ำตามความต้องการของพืชโดย การผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองกรม ใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศสวอปแปลง การ วิชาการเกษตรครบรอบ 50 ปี เพื่อ ใช้เครื่องฟันแบบอุโมงค์ลมและการใช้ ถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี โดรนป้องกันกำจัดหอนกระทู้ เทคโนโลยีที่ได้ดำเนินการตลอดระยะ ข้าวโพดหลายจุด การใช้สารชีว 50 ปี สู่กลุ่มเป้าหมาย ภัณฑ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่ม ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ มูลค่าการผลิตผลการเกษตร และผู้สนใจที่จะนำผลงาน และกิจกรรมอื่น ๆ อีก วิจัยกรมวิชาการเกษตรไปใช้ มากมาย..... ● จึงขอเชิญ และขยายผล..... ● “ระพี ชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน ภัทร์ จันทรศรีวงศ์” อธิบดี ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน กรมวิชาการเกษตร บอกว่า 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นคร กิจกรรมของงาน ได้แก่ จัดทำแปลงสาธิต สวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอ พันธุ์พืชไร่ พืชสวน พันธุ์ดีและพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์..... ● รวม 20 ชนิดพืช กว่า 61 พันธุ์ การสาธิต นายกะหล่ำปลี



กนป.อนุมัติประกันพาล์มปี4ช่วยกก.ละ2บาทตันส่งออก

ผู้จัดการรายวัน360° – กนป. ใ้พ้เยียวมาตรการช่วยผลักดันส่งออกน้ำมันพาล์มดิบ กิโลกรัมละ 2 บาท มันใจช่วยดันราคาในประเทศซบเซาเพิ่มขึ้นอีก พร้อมอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนพาล์ม ปี 4 “จรินทร์” เตรียมชง ครม. พิจารณา

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันพาล์มดิบเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน โดยช่วยเหลือสนับสนุนการส่งออกน้ำมันพาล์มดิบให้กับผู้ส่งออกกิโลกรัม (กก.) ละ 2 บาท ซึ่งทำอยู่แล้ว แต่ปรับเงื่อนไขให้ช่วยได้ง่ายขึ้น เพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เพราะถ้าส่งออกได้มากขึ้น แข่งขันได้ดีขึ้น จะมีส่วนช่วยยกระดับราคาพาล์มให้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่ง

โดยที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาปรับสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วจาก B5 เป็น B7 ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.-31 ธ.ค. 2565 ได้มีผลช่วยยกระดับราคาพาล์มระดับหนึ่ง ทำให้ขณะนี้ราคาพาล์มผลพาล์มสดอยู่ที่ กก.ละ ประมาณ 5.50-6.50 บาท โดยเฉลี่ยทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาระดับหนึ่ง

“ก่อนหน้านี้ ที่ราคาพาล์มตลาดโลกปรับลดลง เพราะประเทศ

ผู้ส่งออกรายใหญ่ หรือประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ คือ อินโดนีเซียกับมาเลเซีย เร่งการส่งออกในปริมาณเยอะมาก และอินโดนีเซียยังงดเก็บภาษีส่งออก ทำให้ปริมาณพาล์มในตลาดโลกเยอะ ทำให้ราคาปรับลดลง กระทั่งราคาในประเทศของไทย แต่การปรับสัดส่วน B5 เป็น B7 และการช่วยสนับสนุนการส่งออก จะช่วยยกระดับราคาพาล์มให้สูงขึ้น” นายจรินทร์กล่าว

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนพาล์ม ปี 4 ได้เสนอให้ที่ประชุม กนป. พิจารณา เพื่อให้ผ่านมติที่ประชุม และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป โดยจะถือเป็นโครงการปีสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากประชุม กนป. ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการตามโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันพาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 เป้าหมาย 150,000 ตัน โดยขยายระยะเวลาส่งออกเป็นสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 2565 และขยายระยะเวลาโครงการให้สิ้นสุดเดือน มี.ค. 2566 และเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนพาล์มน้ำมัน ปี 2565-2566 ให้เริ่มจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ งวดที่ 1 แก่เกษตรกรตั้งแต่เดือน ก.ย. 2565 เพื่อให้มีความต่อเนื่องจากโครงการปี 2564-2565.



กรุงเทพธุรกิจ

Smart EEC

● ดร.จิตติมา ชูชิต

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและตลาดการเงิน

Economic Intelligence Center (EIC) สภาการไทยพาณิชย์

'EEC'แม่เหล็กดึงดูด การลงทุนจาก ต่างประเทศของไทย



กระแสเม็ดเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศทั่วโลก (Global FDI) พุ่งตัวในปี 2021 หลังประเทศต่างๆ คลายล็อกดาวน์ สำหรับ FDI ของไทยก็เป็นภาพเช่นเดียวกัน

สิ่งที่น่าสนใจคือ FDI ไหลกลับเข้าไทยเห็นจุดแข็งอะไรและจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนหรือไม่

Global FDI พุ่งตัวแบบ V-shape กลับมาระดับก่อนโควิดในปี 2021 อยู่ที่ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากถดถอยต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เหลือไม่ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2020 ส่วนใหญ่เป็นเม็ดเงินรวมกิจการและสินเชื่อโครงการท่ามกลางภาวะการเงินโลกผ่อนคลายอย่างมาก การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นเศรษฐกิจและผลกำไรของบริษัทข้ามชาติที่นำกลับมามากขึ้นเต็มเติบโตสูงตามผลประกอบการที่ดีมาจากอุปสงค์ที่เข้ามา

น่าสังเกตว่า FDI ไหลเข้าประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียโดดเด่นแตกต่างจากภูมิภาคอื่นอย่างชัดเจน โดยเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ 3 ปีติดต่อกัน คิดเป็น 40% ของ Global FDI

สำหรับไทย FDI ไหลเข้ามาในปี 2021 มูลค่า 1.14 หมื่นล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ที่ 1.16 และ 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่ยังคงต่ำกว่า FDI ไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ที่มีมูลค่า 9.91 2.01 และ 1.57 หมื่นล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ดี FDI ไทยยังไม่กลับไปสูงเท่าช่วงก่อนเกิดสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และวิกฤติโควิดที่ 1.32 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2018

เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าไทยเพื่อลงทุนในพื้นที่เป้าหมายและขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุน เช่น พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในพื้นที่ EEC และในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 มูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในไทย 1.34 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในพื้นที่ EEC 1 แสนล้านบาท หรือ ประมาณ 75% แบ่งเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม (First S-curve) 28% และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) 49% โดยเฉพาะปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์และสุขภาพ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และดิจิทัล



แผนการลงทุนระยะที่ 1 ของ EEC (ปี 2018-2022) บรรลุเป้าหมายสร้างการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาทไปแล้ว ซึ่งเม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่ในแผนนี้มาจาก FDI ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูง ในระยะ 5 ปีจากนี้ EEC กำหนดแผนการลงทุนระยะที่ 2 (ปี 2022-2025) ตั้งเป้าสร้างการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท

แบ่งเป็นการต่อยอดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลัก 2 แสนล้านบาท และการดึงดูด FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ และการลงทุนใน BCG model รวม 4 แสนล้านบาทต่อปี โดยเน้นยานยนต์สมัยใหม่ ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์และสุขภาพ ชนส่งและโลจิสติกส์ เกษตรสมัยใหม่และอาหาร

แม้บรรยากาศการลงทุนในโลกของปี 2022 จะไม่สดใสเท่าปีก่อนหน้า จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ หลังสงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ หลายประเทศประสบวิกฤติพลังงานและอาหาร ขณะที่จีนยังใช้นโยบาย Zero-COVID ทำให้การเปิดปิดโรงงานมีความไม่แน่นอนสูง

อย่างไรก็ดี ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานหลังโควิดทำให้เกิด Deglobalization กระบวนการผลิตของธุรกิจต้องปรับจากการพึ่งพาตามหลักประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานโลกาภิวัตน์หันมาเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาค และการย้ายฐานการผลิตหาประเทศพันธมิตรใกล้ตลาดมาร่วมในห่วงโซ่อุปทาน (Friend shoring)

สำหรับประเทศไทย จัดว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักรองรับต่อเนื่อง และมีแผนเชื่อมโยง EEC กับเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นเพิ่มเติมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะข้างหน้า จะช่วยเป็นแรงดึงดูดให้ FDI ไหลเข้าไทยอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา